

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรสกุลเงินภูมิภาค

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรสกุลเงินภูมิภาค จากที่แข็งค่ามากเมื่อวานนี้ แต่ดีลเลอร์ยังมองว่าเงินบาทในระยะสั้น ยังมีโอกาสแข็งค่าได้อีก จากแรงหนุนเรื่องกระแสเงินลงทุนจากยุโรป ที่ไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ ที่ดีขึ้น

\*ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยรักษาช่วงบวกที่ทำได้เมื่อวานนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้ว

\*รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และความเห็นเชิงคุ่มเข้มนโยบายจาก นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ช่วยหนุนดอลลาร์ โดยนายบูลลาร์ด ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีสิทธิลงมติปีนี้ ระบุว่าอัตราว่างงานที่ลดลงของสหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆที่ดีขึ้น อาจจะทำให้เขาเสนอความเห็นที่ ควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

\*ยูโรร่วงลงมากใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 1.3503 ดอลลาร์ ที่ทำได้เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบเป็นครั้งแรก

\*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนพ.ค.จากปีก่อน ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ร่วงลง 1.4% โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดไว้ว่า ดัชนี CPI อาจเพิ่มขึ้น 2.4% และดัชนี PPI อาจร่วงลง 1.5%

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.450 บาท

\*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.44/50 จาก 32.42/44 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.425/495 จาก 32.41/43 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.35/37 จาก 102.52 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3589/91 จาก 1.3592 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้บาทยังนิ่ง ๆ อยู่ หลังจากเงินภูมิภาคมีโดนขายทำกำไรออกมา แต่มองว่าในช่วงนี้ เงินบาทยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้ จาก flows ที่จะไหลออกมาจากทางยุโรป และเศรษฐกิจบ้านเรา ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35-32.50 โดยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้ จากแรงหนุนเรื่องกระแสเงินลงทุน ที่คาดว่าจะไหลออกจากยุโรปมายังตลาดเกิดใหม่มากขึ้น หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของอีซีบีเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ทิศทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นนั้นก็เป็ปัจจัยหนุนให้มีแรงซื้อเงินบาทด้วย

หนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานในวันนี้ โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า วานนี้ 7 องค์กรภาคเอกชนได้ประชุมสรุปโรดแมปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย ใน 8 ด้าน โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้